

บทวิจารณ์หนังสือ

Book Review

ดร.ชุตีระ ระบอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



สังคมโลกมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้เป็นผลมาจากพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน สังคม ของแต่ละประเทศมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม อิทธิพลของแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมยุคสมัยใหม่จูดประกายให้มีการเคลื่อนไหวขึ้นในกลุ่มชนของประเทศต่าง ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เกิดการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่มีความหลากหลายหรือแตกต่างกันของคนในแต่ละเชื้อชาติ

หนังสือ **วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21** หรือ **"21st CENTURY ASIAN FAMILY"** จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น "นิจูอิเซะกิ อะจิอะ คะโซะกุ" ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.อะมิโกะ โอะชิอะอิ แห่งบัณฑิตวิทยาลัยอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต และศาสตราจารย์ ดร.คะโยะโกะ อุเอะโนะ แห่งคณะสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทะกุกุฉิมะ เป็นบรรณาธิการ และมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้อีก 12 ท่าน เป็นผู้ร่วมเขียน หนังสือเล่มนี้เกิดจากผลงานวิจัยเชิงสำรวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไทย และสิงคโปร์ เป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากนั้นมีการรวมเล่มโดยสำนักพิมพ์ อะกะมิเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ประกอบด้วย การอยู่ร่วมยุคสมัยเลี้ยงเด็กอย่างไร ความเป็นอยู่ในวัยชรา งานบ้านกับอาหาร อนาคตของเพศสภาพ โลกาภิวัตน์ และย้อนดูญี่ปุ่น



หนังสือเล่มนี้มีวิธีการนำเสนอด้วยภาษาแปลที่เรียบง่ายในลักษณะของเรื่องเล่าให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละสังคม มีการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคม ทำให้ประเทศนั้น ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของสังคมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น นโยบายลูกคนเดียวของครอบครัว ปัญหาภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ รูปแบบในการมีครอบครัว การเปลี่ยนแปลงในด้านความรับผิดชอบหรือบทบาทการทำงานของสมาชิกในครอบครัว รูปแบบการบริโภคในสังคมที่รีบเร่ง ปัญหาที่สังคมของแต่ละประเทศทั้งที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการที่นักวิจัยแต่ละท่านเก็บรวบรวมจากภาคสนามในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นลักษณะการสำรวจในเชิงลึก โดยประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัย ได้ตั้งเป็นโจทย์ร่วมกันของสังคม และพยายามอธิบายแนวทางให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ตอบสนองต่อโจทย์เหล่านี้

กองบรรณาธิการคณะผู้วิจัยจะพยายามรวบรวมผลงานให้อยู่ในลักษณะของหนังสือที่ถ่ายทอดเป็นตัวอักษรเพื่อผู้อ่านสามารถที่จะเข้าใจหรือมองเห็นภาพของคนในสังคมแต่ละประเทศที่เป็นตัวอย่างศึกษา พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบ คำอธิบายแสดงข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่สังคมกำลังเคลื่อนที่ไปสู่จุดนั้น การทำความเข้าใจเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในอดีตของคนในสังคมแต่ละประเทศ หรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้น โดยเฉพาะเพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรม สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมประเทศนั้นๆ โดยบรรยายให้เห็นสภาพของของผู้คน ชุมชนและสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นมาจากการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และลดปัญหาทางสังคมที่มีอยู่เดิมให้เหลือน้อยลง ผู้อ่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบในการศึกษาวิจัยแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาสังคม สังคมมนุษย์วิทยา รวมทั้งบริหารธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ยังขาดข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุนและเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการอ้างอิงทางด้านวิชาการได้อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นที่ผู้อ่านหรือสนใจจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับมาใช้ประกอบคำอธิบายในแต่ละประเด็นให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นมุมมองที่ได้จากกลุ่มนักวิจัยที่เป็นชาวญี่ปุ่นเพียงชาติเดียว อาจก่อให้เกิดความลำเอียงหรือคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงที่พบเห็น เนื่องจากพื้นฐาน



ประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาดั้งเดิมของแต่ละชนชาติหล่อหลอมให้คนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยสรุป หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์ของผู้สนใจได้ในระดับหนึ่ง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของคนในแต่ละสังคม หรือวิถีครอบครัวชาวเอเชีย ในศตวรรษที่ 21 และกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจเกี่ยวกับคนในแต่ละเชื้อชาติ ที่มีความแตกต่างกัน และได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ที่เหมือนกัน สังคมนั้นๆ มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ที่ทำให้สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและชุมชนเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน หนังสือนี้จะเป็นคู่มือสำหรับผู้อ่านได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการไม่มากนักน้อยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

อรรธยา สวรรณระดา. (2554). **วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21. หรือ 21st CENTURY ASIAN FAMILY.** กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

